

Số: /VHTT

Mỹ Hào, ngày tháng năm 2025

V/v tăng cường các hoạt động đảm bảo đón
Tết Nguyên đán Ất Ty năm 2025 vui tươi,
lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2025 của UBND thị xã Mỹ Hào về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Ty năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã đề nghị UBND các xã, phường quan tâm phối hợp thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quản lý lễ hội thuộc địa bàn quản lý bảo đảm vui tươi, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán, tình hình của từng địa phương.

2. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch, xử lý nghiêm các vi phạm thuộc thẩm quyền; kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp và du khách trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Chủ động hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch xây dựng kế hoạch, chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách du lịch, bảo đảm đủ nhân lực trong phục vụ và hỗ trợ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán; niêm yết công khai giá dịch vụ và bán đúng giá niêm yết; triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho du khách.

3. Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, tổng kết năm, gặp mặt, hội nghị, Tết trồng cây... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá của dân tộc và phong tục tập quán của từng địa phương.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền bảo đảm tuyệt đối an toàn mạng lưới, an toàn thông tin liên lạc của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong dịp Tết. Tăng cường triển khai hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng, hệ thống thông tin chứa thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số; theo dõi, giám sát, phát hiện xử lý sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng, dấu hiệu tấn công mạng, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý các vấn đề phát sinh; phát hiện, tuyên truyền các hình thức lừa đảo trực tuyến cho người dân trước, trong và sau Tết nguyên đán; phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông thực hiện các biện pháp kỹ, nghiệp vụ ngăn chặn

các hành vi lợi dụng hệ thống viễn thông để lừa đảo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Cử cán bộ theo dõi, giám sát an toàn thông tin liên tục trong suốt kỳ nghỉ Tết.

5. Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Hướng dẫn các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính thực hiện đồng bộ giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong quá trình cung ứng dịch vụ, kịp thời lưu thoát thư, hàng hóa bưu gửi, không để xảy ra tình trạng dùn ứ, mất mát hàng hóa, phát sinh khiếu nại của khách hàng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu người dân trước, trong và sau Tết.

6. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của thị xã, sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá, giá cả, thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2025. Kiểm soát chặt chẽ thông tin, kịp thời đưa ra các thông tin chính xác, tin cậy nhất là các thông tin về thị trường, giá cả trong dịp cuối năm và dịp Tết Nguyên đán; không để thông tin thất thiệt gây hoang mang cho người dân và bất ổn thị trường

7. Hướng dẫn các cơ sở phát hành xuất bản phẩm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu và bán các xuất bản phẩm có giá trị tư tưởng, văn hoá, nghệ thuật và các văn hoá phẩm, tranh, ảnh, lịch phục vụ Nhân dân trong dịp Tết bằng các hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn

Căn cứ các nội dung trên, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện./.

TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VH TT.

Lê Mạnh Tài